



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๗๓๓

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวม ๘ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสิริกาญจน์ สุธวนิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
 ประจำวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทท.เร่งทำแผนระยะสั้นกลางยาวให้เสร็จใน ๒ สัปดาห์ ระวังเหตุเพลิงไหม้ อย่างเป็นระบบ-ซ้อมปฏิบัติในทุกชุมชน	แนวหน้า มติชน สยามรัฐ ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ siamrath matichon naewna innnews thaipost thebangkokinsight workpointtoday matichonweekly blockdit siamrath thairath naewna thestandard m๒news innnews thaipost innnews kaphoon voicetv js๑๐๐ workpointtoday posttoday	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทท. ว่าที่ประชุมพิจารณาถอดบทเรียนเหตุเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่และสำเพ็งพบสาเหตุเพลิงไหม้ที่บ่อนไก่ ต้นเพลิงมาจากไฟฟ้าช็อตที่ชั้นบนและลูกกลมไปยังอีกจุดอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บ้านเรือนอยู่ติดกันและเป็นโครงสร้างไม้ติดไฟง่าย น้ำประปามีแรงดันน้อย การปฏิบัติงานมีหลายหน่วยงานทำให้บริหารจัดการพื้นที่ไม่ดี</p> <p>- กรณีที่สำเพ็งสาเหตุต้นเพลิงคือ ๑.หม้อแปลงที่มีควัน ๒.สายสื่อสารติดไฟ และ ๓.ตัวอาคารมีเชื้อเพลิง เช่น พลาสติกทำให้ไฟลุกลามเร็วขึ้น เบื้องต้นประสานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สำรวจหม้อแปลงทั้งหมดประมาณ ๔๐๐ ลูก เฉพาะจุดเสี่ยงในกรุงเทพฯ ชั้นใน หากมีข้อกังวลให้แจ้งเข้ามาที่ กทท. หรือโทรฟรี ฟองดูว์ ส่วนการจัดระเบียบสายสื่อสารจะหารือกับ กสทช. อย่างไรก็ตาม เจ้าของอาคารที่มีวัสดุที่มีเชื้อเพลิงมากต้องระวังเรื่องอัคคีภัยให้มากขึ้น</p> <p>- ส่วนการเข้าเผชิญเหตุตามหลักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรฉีดที่ต้นเพลิงมากกว่าระดมฉีด จากนั้นจะให้อบรมจัดระเบียบให้ทุกทีมรวมเป็นหนึ่งเดียว โดยให้ ผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) ทำแผนระยะสั้น กลาง และยาวให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ จะพิจารณาเรื่องค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัย รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ การนำเด็กมาเป็นอาสาสมัครจะพิจารณาความเหมาะสม จะนำการทำงานบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเกาหลีที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ถอดบทเรียน เพื่อหาแนวทางป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการเข้าเผชิญเหตุตามหลักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ควบคู่หน้าการจัดทำแผนระยะสั้น กลาง และยาว เพื่อกำหนดแนวทางการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ป้องกันผลกระทบต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน</p>
๒	กทท.ชวนฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นที่ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น	แนวหน้า ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ matichon naewna dailynews thaipost siamrath khaosod innnews mgronline thansettakij	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. กล่าวถึงแผนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นว่า เบื้องต้นสั่งการให้ทำแผนเชิงรุกเร่งฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสในชุมชนให้มากที่สุด ที่สำคัญคือประชาชนต้องเข้ารับเข็มกระตุ้นหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 มาแล้ว ๔ เดือน โดย กทท.มีความพร้อมในการฉีดวัคซีนให้ประชาชนและเฝ้าระวังโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ BA.๔ และ BA.๕ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะเดินทางไปฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่อาคารกีฬา</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เชิญชวนประชาชนเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต</p>	<p>- สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ดินแดง หรือ ศูนย์บริการ สาธารณสุข ใกล้บ้าน	newtv mcot ch๗ ๗๗kaoded fm๙๑bkk banmuang ch๓plus komchadluek thairath thaipbs prachachat	เวรสน์ ๑ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง		รุนแรงหรือเสียชีวิต
๓	กทม.เตรียม เก็บค่าโดยสาร รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียว ส่วนต่อขยาย ตลอดสาย ไม่เกิน ๕๙ บาท	ข่าวสด เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา กรุงเทพธุรกิจ innnews mgronline dailynews naewna khaosod mgronline banmuang isranews prachachat bangkokbiznews komchadluek thansettakij blockdit thestandard thaipost thebangkokinsight workpointtoday matichonweekly thejournalistclub today.line.me	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวว่า ต้องสรุปความคืบหน้าร่วมกับนายธทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (เคที) ภายใน ๑ เดือน สิ่งสำคัญคือ การคิดราคาารถไฟฟ้า ส่วนต่อขยายส่วนที่ ๒ ที่เป็นภาระหนี้ ปัจจุบันมีหนี้ชื้ออยู่ร้อยละ ๒๗ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวเบื้องต้นเป็นไปตามข้อเสนอของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ที่ให้เก็บค่าโดยสารตลอดสายไม่เกิน ๕๙ บาท ในส่วนต่อขยายส่วนที่ ๒ แบริ่ง-เคหะสมุทรปราการ และห้าแยกลาดพร้าว-คูคต ถึงเวลาที่ ต้องจ่ายค่าโดยสาร เพราะต้องจ่ายค่าเดินรถเพื่อความยุติธรรม</p> <p>- ปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีเขียวมีหนี้ส่วนต่อขยายราว ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีหนี้โครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล แบ่งเป็น หนี้วางระบบ ขณะที่หนี้ของรัฐบาล เป็นหนี้วางระบบ รถ ประมาณ ๑๙,๐๐๐ ล้านบาท และหนี้ ค่าจ้างเดินรถอีก ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งต้องพิจารณา ๒ ส่วน ได้แก่ การคิดอัตราค่าโดยสารที่ไม่ได้ขึ้นมานานหลายปี และการต่อสัญญาสัมปทาน คาดจะได้ข้อสรุปภายในเดือนหน้า</p> <p>- รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รว.กทม. กล่าวว่า ทีดีอาร์ไอเสนอให้ กทม.เริ่ม เก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวต่อขยาย ส่วนเหนือ ช่วงหมอชิต-คูคต และส่วนใต้ ช่วงสำโรง สมุทรปราการ เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินค่าจ้างเดินรถที่ต้องจ่ายให้กับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (บีทีเอส) สำหรับอัตราค่าโดยสารส่วนต่อขยายเก็บ ๑๕ บาท สูงสุด ไม่เกิน ๕๙ บาท</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เร่งหาหรือแนวทางการ จัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียว ส่วนต่อขยาย เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินค่าจ้างเดินรถ</p>	<p>- สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าแนวทางบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียว ส่วนต่อขยาย ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>
๔	กทม.แจง ความคืบหน้า ปลุกต้นไม้ ล้านต้น	ข่าวสด innews prachachat khaosod thebangkokinsight matichonweekly	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้านโยบายปลุกต้นไม้ ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงเทพฯ ว่า ตั้งเป้าหมายไว้ในส่วนของส่วนราชการอื่นๆ ๑๐,๐๐๐ ต้น ภาคประชาชน ๕๐,๐๐๐ ต้น สำนักสิ่งแวดล้อม ๒๐๐,๐๐๐ ต้น สำนักงานเขต ๕๐๐,๐๐๐ ต้น และ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ขับเคลื่อนโครงการปลุกต้นไม้ล้านต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่น</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.	ผ่านแอปฯ BKK-plant/ แก้ไขปัญหา คนเมือง ผ่านระบบ Traffy Fondue แล้ว ๒ หมิ่นเรื่อง	matichon mcot thebangkokinsight	ภาคเอกชน ๒๔๐,๐๐๐ ต้น ซึ่งภาคเอกชนจองการปลูกแล้ว ๓๖๑,๐๐๐ ต้น ส่งผลให้ภาคเอกชนมียอดจองปลูกทะลุเป้าหมายแล้วกว่า ๖๐๐,๐๐๐ ต้น ส่วนเอกชนปลูกแล้ว ๒๖,๑๒๒ ต้น สำหรับการเพาะกล้าไม้ได้มาจากสำนักสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมกันเพาะกล้าไม้ สร้างการจ้างงานเพิ่มในชุมชน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีแอปพลิเคชันโดยใช้ชื่อว่า BKK-plant บันทึกชื่อ กิจกรรมวัน-สถานที่ปลูก และชนิดของต้นไม้ - ส่วนสถิติการแจ้งปัญหาผ่านระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พ.ค.- ๒๗ มิ.ย.๖๕ พบมีการแจ้งปัญหาแล้วทั้งสิ้น ๕๔,๙๒๙ เรื่อง โดยร้อยละ ๕๐ ของปัญหาเป็นเรื่องถนน ทางเท้า แสงสว่าง สายไฟ และขยะ ดำเนินการแล้ว ๑๙,๔๓๖ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๑,๑๙๖ เรื่อง ส่งต่อให้หน่วยงานอื่น ๑๐,๒๐๒ เรื่อง และรอรับเรื่อง ๔,๔๕๕ เรื่อง ซึ่ง ๔๐ ใน ๕๐ เขตของ กทม.รับเรื่องและดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ ๙๐ สถิติดังกล่าวเป็นผลจากการใช้แพลตฟอร์ม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา ภายใน ๓ สัปดาห์สามารถแก้ไขแล้วเสร็จประมาณ ๒๐,๐๐๐ เรื่อง	ทั่วกรุงเทพฯ - เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์	คืบหน้าโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงเทพฯ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์
๕	โรงเรียน กทม. ดูแลนักเรียน ดุกลูกหลาน มุ่งเป็น โรงเรียนสีขาว ปลอดภัยตามชุมชน	fm๙๑bkk innews thaipbs facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวถึงแนวทางการป้องกันนักสูบบุหรี่ใหม่ว่า ปัญหาเรื่องนักสูบบุหรี่ใหม่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการดูแลอย่างจริงจัง เพราะจากข้อมูลที่ผ่านมา หากเด็กและเยาวชนติดบุหรี่แล้ว โอกาสที่จะรักษาหายมีเพียงส่วนน้อย ส่วนใหญ่จะสูบบุหรี่ไปตลอดชีวิต ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ สุขภาพ และครอบครัว ดังนั้น ต้องมีมาตรการป้องกันเข้มข้นโดยเริ่มต้นและให้ความสำคัญตั้งแต่ที่โรงเรียน ได้แก่ (๑) โรงเรียนต้องให้ความรู้ถึงโทษของบุหรี่ (๒) โรงเรียนต้องจริงจัง ต้องปลอดบุหรี่ ักยูซา แอลกอฮอล์ กระเทียม โดยต้องมีมาตรการดูแลไปจนถึงบริเวณโดยรอบของโรงเรียน (๓) ต้องสอดส่องดูแลใกล้ชิด เช่น เพื่อนดูแลเพื่อน ระบบสารวัตรนักเรียน (๔) โรงเรียนต้องหากิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น การเล่นกีฬา เพื่อให้เด็กมีทางเลือก ไม่ให้เกิดการมั่วสุมอบายมุข บุหรี่ หรือสารเสพติด (๕) หน่วยงานด้านสาธารณสุขของ กทม. ต้องให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในการดูแลเรื่องการบำบัดเพื่อเลิกบุหรี่ หรือการบำบัดเพื่อเลิกสารเสพติดต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์บริการสาธารณสุขหลายแห่งให้บริการ	<u>ด้านบวก</u> - กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการใช้สารเสพติด เพื่อให้โรงเรียนสังกัด กทม.เป็นโรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุข	- สำนักการศึกษา สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการใช้สารเสพติด เพื่อให้โรงเรียนสังกัด กทม.เป็นโรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุข

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๖	กทม.ยินดี สมาคมประกัน วินาศภัย สนับสนุน หมวกกันน็อก เด็กนักเรียน ๑.๒๖ แสสนคน คาด ๑ เดือน ทยอยแจก	matichon dailynews siamrath prachachat innnews voicetv newtv mgronline chmplus sanook innews thejournalistclub	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับนายอานนท์ วัจวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัย และประธานกรรมการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือสนับสนุนหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อก) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ว่า จากกรณีมีกลุ่มผู้พิการยื่นข้อเสนอมให้ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องหมวกกันน็อกให้แก่เด็กนักเรียนเนื่องจากปัจจุบันเด็กนักเรียน กทม. นั่งรถจักรยานยนต์มาเรียนจำนวนมาก ส่วนใหญ่ผู้ปกครองไม่ได้ซื้อหมวกกันน็อกให้เนื่องจากอาจต้องมีค่าใช้จ่ายจากการสำรวจนักเรียนกทม. ทั้งหมด มีประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ คนจาก ๔๓๗ โรงเรียน มีเด็กร้อยละ ๗๐ นั่งรถจักรยานยนต์มาเรียน จากการสำรวจความต้องการหมวกกันน็อกสำหรับนักเรียนในสังกัด กทม. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รวม ๑๒๖,๑๑๗ คน กทม.ได้รับความร่วมมือจากสมาคมประกันวินาศภัยไทยที่พร้อมสนับสนุนหมวกกันน็อกให้แก่เด็กนักเรียนกทม.ทุกคน โดยออกแบบในรูปแบบที่เด็กอยากใส่และมี มอก.เพื่อให้มีความปลอดภัย ๑๐๐% โดยหมวกนี้จะให้เป็นสมบัติของ กทม. ให้เด็กยืมใช้ อาจจะมีตราสัญลักษณ์ติดและให้เด็กใช้คนละใบ	<u>ด้านบวก</u> - สนับสนุนความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.	- สำนักงานการศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการแจกจ่ายหมวกกันน็อกแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางมาสถานศึกษา
๗	กทม. จัดบริการดูแลสุขภาพจิต ประชาชน ลดภาวะ ความเครียด จากสถานการณ์ ปัจจุบัน	matichon dailynews innews mgronline springnews prachachat facebook.com/ prachachat twitter.com/prachachat	- ผศ.ทวิตา กมลเวชช รพ.กทม. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่ได้รับการรักษามีอัตราการฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ ๒๐ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนประสบกับปัญหาการดำเนินชีวิตต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้เกิดภาวะความเครียด สืบสานเป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพตามมา โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ กทม.โดยสำนักงานแพทย์ (สนพ.) และสำนักอนามัย (สนอ.) จึงได้ดำเนินการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นโดยจัดบริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตแก่ประชาชนที่โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข (ศปส.) โดยจัดบริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต มีดังนี้ (๑) บริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผ่านสายด่วนสุขภาพ สนพ.กทม. โทร.๑๖๔๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (๒) เปิดให้บริการคลินิกจิตเวช ในโรงพยาบาลสังกัด กทม. ๘ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ โรงพยาบาล	<u>ด้านบวก</u> - จัดบริการดูแลสุขภาพจิตประชาชน ลดภาวะความเครียดจากสถานการณ์ปัจจุบันในสถานพยาบาลสังกัด กทม.	- สำนักงานแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การจัดบริการดูแลสุขภาพจิตในโรงพยาบาลสังกัด กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุขให้ประชาชนรับทราบ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี (๓) การให้บริการด้านจิตเวชของ สนอ.มีการตรวจประเมินคัดกรองด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นใน ศบส.ทั้ง ๖๙ แห่ง ในวันและเวลาราชการ กรณีประเมินแล้วพบอาการรุนแรง มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย จะนัดหมายเข้าคลินิกจิตเวช ให้บริการตรวจรักษาจ่ายยาและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต โดยจิตแพทย์ หรือส่งต่อโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชต่อไป (๔) ศบส.ได้จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ให้ช่วยเฝ้าระวังประชาชนที่มีอาการซึมเศร้า เพื่อประเมินสุขภาพจิตและให้การช่วยเหลือ และมีการพัฒนาระบบการประเมินสุขภาพจิตด้วยตนเองผ่าน QR code ซึ่งประชาชนจะทราบผลการประเมินและสามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้ พร้อมทั้ง ออกให้บริการหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อดูแลสุขภาพเชิงรุกในชุมชนและสถานประกอบการ เพื่อให้ความรู้การประเมินโรคซึมเศร้า ให้คำปรึกษา ติดตามดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง และส่งต่อหากอาการไม่ดีขึ้น</p>		
๘	<p>กทท.เดินทางก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมฯ เริ่มตอกเข็มเขื่อนชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์ ๑๕ ก.ค.นี้</p>	<p>แนวหน้า เดลินิวส์ prachachat thaipost naewna nationtv khaob๒๔h news๑๐๐๕ naewna today.line.me thaipost matichon mgronline khaob๒๔h</p>	<p>- นายณรงค์ เรืองศรี รป.กทท. กล่าวว่า สำนักงานระบายน้ำ (สนน.) ร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมือง สถาบันพัฒนาชุมชน (พอช.) และกองทัพภาคที่ ๑ ลงพื้นที่ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ เขตดอนเมือง เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจและกำหนดแผนงานก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร และแผนการก่อสร้างบ้านมั่นคง โดยกำหนดเริ่มตอกเสาเข็มเขื่อนที่ชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์ (ฝั่งตรงข้าม) ภายในวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๕ และจะเริ่มตอกเข็ม ณ ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ ภายในวันที่ ๑ ส.ค.๖๕ ส่วนการก่อสร้างบ้านมั่นคงจะเริ่มก่อสร้างประมาณช่วงกลางเดือน ส.ค.๖๕ เป็นต้นไป</p> <p>- กทท.โดย สนน.ดำเนินโครงการพัฒนาคองเปรมประชากรตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย โดยโครงการมีการออกแบบวางผังพื้นที่ริมคลองให้มีความสอดคล้องกันทั้ง ๖ องค์กรประกอบสำคัญในการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การจัดระบบสาธารณูปโภคและผังเมือง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชุมชน พัฒนา จุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและ</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ริมคลองและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>- สำนักงานระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรพร้อมเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.			<p>แผนพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน หากการก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดแนวคลองเปรมประชากร จะช่วยเพิ่มความลึกและความจุปริมาณน้ำในคลองมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจร ทางน้ำและการระบายน้ำในคลอง ช่วยให้สามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ ทั้งนี้ สนน.พร้อมติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสำนักงานเขตในพื้นที่จะเร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนให้เห็นความสำคัญของส่วนรวมและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการต่อไป</p>		

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์